

Số: 2506/KH-SKHĐT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 5131/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan trong công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện dân sinh, mở rộng dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; từ đó góp phần hoàn thành các Nghị quyết, mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của người dân, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, giảm đến mức thấp nhất số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận của các phòng, Trung tâm thuộc Sở trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện Kế hoạch cho các phòng, đơn vị liên quan.

- Đảm bảo tính khả thi, khả năng áp dụng và hiệu quả của Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 09/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25NQ/TW; Quyết định số 338-QĐ/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH 15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tạo chuyển biến về nhận thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác dân vận; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền, của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, Trung tâm, của từng cán bộ, công chức, viên

chức. Xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân.

2. Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở. Quan tâm việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; chấn chỉnh kịp thời phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 và hàng năm; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trao đổi cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan và trưởng các phòng, Trung tâm phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có liên quan đến cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp quản lý; chịu trách nhiệm về tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân trong phạm vi phụ trách. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để giải quyết những bức xúc của công dân.

Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao vai trò của Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đóng góp ý kiến tham gia vào công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư, cấp phép đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách...; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trực tiếp giám sát quá trình thực hiện dự án thông qua Ban Thanh tra nhân dân. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở.

Đảng ủy Sở chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư, cấp phép đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng như giải quyết



các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan

Căn cứ vào nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của phòng, Trung tâm, lựa chọn những lĩnh vực cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để phát động, xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các dự án. Chú trọng xây dựng những tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên theo dõi, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các đợt sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của các phòng, đơn vị, trong triển khai thực hiện các dự án và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các dự án, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong triển khai thực hiện các dự án; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, hòa giải ngay từ cơ sở, giải quyết những bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, tránh để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phụ trách công tác tiếp công dân.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong 08 năm, từ năm 2022 đến năm 2030. Hằng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Năm 2025 báo cáo sơ kết 03 năm; năm 2028 báo cáo sơ kết 05 năm; năm 2030 tổ chức tổng kết việc thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5131/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh và của Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng phòng, Trung tâm và báo cáo định kỳ theo quy định..

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa./. *Chu*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở (VBĐT);
- Các phòng, Trung tâm (VBĐT);
- Lưu: VT, VP, LQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Châu Ngô Anh Nhân

